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บนัทึก 

เรื่อง  ปัญหาขอ้กฎหมายเกี่ยวกบัการใหส้มัปทานสรา้งทางยกระดบัเหนือ 

 คลองแสนแสบ คลองมหานาค และคลองตนั 

   

 

กรมทางหลวง ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่  คค ๐๖๐๖/๑๕๑๔๘ ลงวันที่  ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ รับทราบข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาสร้างทาง
ยกระดับเหนือคลองและพื้ นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและที่สาธารณะใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับเหนือคลองแสนแสบ คลองมหานาค และคลองตัน โดยมี
กรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมโยธาธกิาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
ให้การสนับสนุนและร่วมมือแก่กรมทางหลวงจนกว่าการก่อสร้างทางยกระดับเหนือคลองดังกล่าว
จะแล้วเสร็จ กระทรวงคมนาคมจึงได้มีค าสั่ง ที่  ๑๐๐/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๓ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการก่อสร้างทางยกระดับเหนือคลองแสนแสบ คลองมหา
นาค และคลองตัน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กรมอัยการ และ
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง โดยมีอธิบดีกรมทางหลวงเป็นประธานกรรมการมีหน้าที่พิจารณา
คุณสมบัติและข้อเสนอขอลงทุนเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะให้สัมปทานแล้วรายงานกระทรวง
คมนาคมเพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในการท าสญัญา 

กรมทางหลวงได้ด าเนินการจัดท าเอกสารข้อก าหนดข้อเสนอขอลงทุนและ
ประกาศเชิญชวนให้นิติบุคคลผู้สนใจย่ืนข้อเสนอขอลงทุนโครงการก่อสร้างทางยกระดับเหนือ
คลองแสนแสบ คลองมหานาค และคลองตัน เมื่อครบก าหนดย่ืนข้อเสนอขอลงทุนปรากฏว่ามีผู้
เสนอเพียงรายเดียว คือ บริษัทกรุงเทพระบบการคมนาคมและขนส่ง จ ากดั 

คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอขอลงทุนของบริษัทกรุงเทพ
ระบบการคมนาคมและขนส่ง จ ากัด และได้สรุปความเห็นในการพิจารณาเพื่อ ให้สัมปทานตาม
พระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน พุทธศักราช ๒๔๗๓ มีแนวทางพิจารณาได้ ๒ ประการ 
คือ 

ประการแรก เป็นกรณีที่รัฐบาลออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนที่สนใจมาลงทุน  
ดังนั้น เมื่อเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ ได้รับสัมปทานจึงไม่จ าเป็นต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสมัปทาน พุทธศักราช ๒๔๗๓  

ประการที่สอง ตามประกาศเชิญชวนของกรมทางหลวงเป็นการด าเนินการเพื่อ
คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการลงทุน เมื่อได้ผู้ลงทุนที่เหมาะสมแล้วจะต้องให้ผู้ลงทุนด าเนินการย่ืน
ค าร้องขอรับสมัปทานตามพระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสมัปทาน พุทธศักราช ๒๔๗๓ ต่อไป 

คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า เพื่อป้องกันมิให้เกดิปัญหาใน



 ๒ 

ข้อกฎหมายภายหลัง สมควรด าเนินการตามความเหน็ประการที่สอง 
กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาข้อเสนอขอลงทุนของบริษัทกรุงเทพระบบการ

คมนาคมและขนส่ง จ ากัด ทั้งคุณสมบัติและข้อเสนอแล้วมีความเห็นว่า น่าเชื่อว่าบริษัทกรุงเทพ
ระบบการคมนาคมและขนส่ง จ ากัด สามารถด าเนินงานโครงการฯ ได้ จึงเสนอนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพจิารณาสร้างทางยกระดับเหนือคลองและพื้นที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพิจารณา
ด าเนินการตามที่เหน็สมควรต่อไป 

ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีได้แจ้งตามหนังสอื ที่ นร ๐๒๐๒/๑๔๒๓๐ ลงวันที่ 
๑๓ กันยายน ๒๕๓๓ ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๓ ว่าขณะนี้ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนเสนอรับสัมปทานสร้าง
ทางยกระดับเหนือคลองแสนแสบเสร็จแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ เสนอเพียงรายเดียว และกระทรวง
คมนาคมจะได้น าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสร้างถนนเหนือคลองในกรุงเทพมหานคร
พิจารณาต่อไป แต่ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากกรมทางหลวงมีความเห็นว่าบริษัทฯ ที่ได้รับ
สัมปทานก่อนจะด าเนินการก่อสร้างจะต้องประกาศให้ราษฎรในบริเวณก่อสร้างทราบก่อนว่าจะมี
ผู้ใดคัดค้านอย่างใด หรือไม่ ทั้งที่บริเวณก่อสร้างมิได้เป็นที่ดินของเอกชน กระทรวงคมนาคมจะ
ได้น าปัญหานี้ หารือในข้อกฎหมายกับคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยด่วนต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีลง
มติรับทราบ  กรมทางหลวงจึงส่งเร่ืองมายังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาในข้อ
กฎหมายดังกล่าว 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้พิจารณา
ปัญหาดังกล่าวประกอบกับรับฟังค าชี้ แจงจากผู้แทนกระทรวงคมนาคม (ส านักงานปลัดกระทรวง 
กรมทางหลวง และกรมเจ้าท่า) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) ผู้ แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน 
(ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และผู้แทนคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการก่อสร้างทางยกระดับเหนือคลองแสนแสบ คลองมหานาค และคลองตัน แล้ว
ปรากฏข้อเทจ็จริงว่า  ในการด าเนินงานโครงการสร้างทางยกระดับเหนือคลองแสนแสบ คลอง
มหานาค และคลองตัน กรมทางหลวงได้ก าหนดข้อเสนอขอลงทุนและประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจ
ย่ืนข้อเสนอขอลงทุน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ ย่ืนข้อเสนอเพียงรายเดียว คือ บริษัทกรุงเทพระบบการ
คมนาคมและขนส่ง จ ากัด กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอของบริษัทฯ แล้ว
เห็นว่า น่าเชื่อว่าบริษัทฯ สามารถด าเนินงานโครงการฯ นี้ ได้และเสนอเร่ืองให้นายกรัฐมนตรีใน
ฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสร้างทางยกระดับฯ พิจารณาต่อไป  ในการชี้ แจง ผู้
แทนฯ ยืนยันว่าโครงการสร้างทางยกระดับเหนือคลองแสนแสบ คลองมหานาค และคลองตัน ที่
จะให้ผู้ รับสัมปทานด าเนินการนี้  ยังคงรักษาสภาพคลองไว้ตามเดิม ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้ 
และไม่กีดขวางทางขึ้นลงริมฝั่งคลอง เจ้าของที่ดินที่อยู่ริมฝั่งคลองยังใช้ทางขึ้นลงได้ตามปกติ อีก
ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลที่ เกี่ยวข้องก็ไม่ขัดข้องและยินดีให้การสนับสนุน ส าหรับเร่ืองภาวะ



 ๓ 

แวดล้อมและระบบนิเวศวิทยานั้นกรมทางหลวงจะต้องส่งข้อเสนอของบริษัทฯ ผู้ได้รับคัดเลือกให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเหน็ชอบก่อน   

ดังนั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจึงเห็นว่าการสร้างทางหลวงดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการใช้สอยคลองตามปกติของประชาชน 

ส าหรับปัญหาที่กรมทางหลวงหารือว่าบริษัทฯ ที่ ได้ รับสัมปทานก่อนจะ
ด าเนินการก่อสร้างจะต้องประกาศให้ราษฎรในบริเวณก่อสร้างทราบก่อนว่าจะมีผู้ใดคัดค้านอย่าง
ใด หรือไม่  ทั้งที่ บริเวณก่อสร้างมิได้เป็นที่ดินของเอกชนนั้น มาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติทาง
หลวงที่ได้รับสัมปทาน พุทธศักราช ๒๔๗๓ บัญญัติว่า ในเวลาที่ย่ืนเร่ืองราวขอรับสัมปทาน ผู้ย่ืน
เร่ืองราวต้องลงแจ้งความในหนังสอืพิมพ์รายวันว่าได้ย่ืนเร่ืองราวไว้และปิดประกาศแจ้งความอย่าง
เดียวกันตามแนวทางที่ขอสร้างทางหลวงนั้น กับให้มอบแผนผังการสร้าง แผนที่บอกเขตที่ดินโดย
ชัดเจนและแสดงความส าคัญและสภาพแห่งการที่จะท าไว้ ณ ที่ว่าการฝ่ายปกครองในท้องที่นั้นๆ 
ซึ่งจะสร้างทาง  การที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ ย่ืนเร่ืองราวขอรับสัมปทานกระท าการดังกล่าวข้างต้น
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสคัดค้าน และกฎหมายยังบัญญัติต่อไปว่า เมื่อรัฐมนตรีจะรายงาน
รัฐบาล๒ เพื่อพิจารณาผู้ได้รับสมัปทานให้ประมวลค าคัดค้านของผู้มีส่วนได้เสยีพร้อมทั้งความเห็น
ของรัฐมนตรีในข้อคัดค้านนั้นไปด้วย จึงเห็นได้ว่ากฎหมายประสงค์ให้มีการประกาศให้ราษฎร
ทราบเพื่อท าค าคัดค้านได้ทนัก่อนที่รัฐบาลให้สมัปทานแก่ผู้ใดไป และกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ว่า
ที่ดินที่สร้างทางหลวงนั้นจะต้องเป็นที่ดินของรัฐหรือของเอกชน 

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) เหน็ว่า 
ปัญหาที่กรมทางหลวงหารือมานี้ เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งแล้วว่าผู้ขอรับสมัปทานต้อง
ลงแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันและปิดประกาศแจ้งความว่าได้ย่ืนเร่ืองราวขอรับสัมปทานตาม
แนวทางที่ขอสร้างทางหลวง ไม่ว่าที่ดินนั้นจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 

 
๑ พระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสมัปทาน พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

  มาตรา ๖  ในเวลาที่ยื่นเรื่องราวขอรับสัมปทานนั้น ผู้ ยื่นเรื่องราวต้องลงแจ้งความใน
หนังสอืพิมพ์รายวันว่าได้ยื่นเรื่องราวไว้ และปิดประกาศแจ้งความอย่างเดียวกันตามแนวทางที่ขอสร้างทางหลวง
นั้นด้วย กบัให้มอบแผนผังการสร้าง แผนที่บอกเขตที่ดินโดยชัดเจนและแสดงวามส าคัญและสภาพแห่งการที่จะ
ท าไว้ ณ ที่ว่าการฝ่ายปกครองในท้องที่นั้นๆ ซึ่งจะสร้างทาง 

  ภายในก าหนดเวลาสามเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้มอบหมายแผนผังการสร้าง แผนที่และสรรพ
หนังสือไว้ต่อพนักงานฝ่ายปกครองดังกล่าวนั้น ผู้ มีส่วนได้เสียจะขอตรวจและคัดส าเนาหนังสือส าคัญเหล่านั้น 
และท าเรื่องราวขัดข้องยื่นต่อกรมทางได้ 

  ให้กรมทางสืบสวนตรวจรายการสร้างที่ส่งมาพร้อมกับเรื่องราวนั้นตามแต่จะเห็นสมควร
และพิเคราะห์ข้อขัดข้องที่มีผู้ยื่นขึ้นมานั้นด้วย 

๒ พระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสมัปทาน พุทธศักราช ๒๔๗๓ 

  มาตรา ๗  ให้เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมรายงานความเห็นในเรื่องราวขอรับ
สมัปทาน และถ้ามีผู้ยื่นค าขัดข้องกใ็ห้รายงานความเหน็ในข้อขัดข้องนั้นด้วย 

  เม่ือเสนอเรื่องราวขอรับสมัปทานนั้นขึ้นไปยังรัฐบาล ให้เสนอรายงานความเห็นที่กล่าวแล้ว
กบัทั้งค าขัดข้องที่มีผู้ยื่นนั้นด้วย 



 ๔ 

๖ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน พุทธศักราช ๒๔๗๓  ดังนั้น จึงต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติดังกล่าว 

 

 

(ลงชื่อ)  วัฒนา รัตนวิจิตร 

(นายวัฒนา รัตนวิจิตร) 
รองเลขาธกิาร ฯ 

ปฏบิัติราชการแทน เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ซึ
บันทึก
เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการให้สัมปทานสร้างทางยกระดับเหนือ

คลองแสนแสบ คลองมหานาค และคลองตัน

กรมทางหลวง ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ คค ๐๐๐๒/๑๕๑๕๕ ลงวันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ รับทราบข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาสร้างทาง
ยกระดับเหนือคลองและพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและที่สาธารณะใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยง
             านรับผิดชอบ
เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับเหนือคลองแสนแสบ คลองมหานาค และคลองตัน โดยมี
กรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ให้การสนับสนุนและร่วมมือแก่กรมทางหลวงจนกว่าการก่อสร้างทางยกระดับเหนือคลองดังกล่าว
จะแล้วเสร็จ กระทรวงคมนาคมจึงได้มีคําสั่ง ที่ ๑๐๐/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๓
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการก่อสร้างทางยกระดับเหนือคลองแสนแสบ คลองมหา
นาค และคลองตัน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กรมอัยการ และ
เจ้าหน้าที
             ่กรมทางหลวง โดยมือธิบดีกรมทางหลวงเป็นประธานกรรมการมีหน้าที่พิจารณา
คุณสมบัติและข้อเสนอขอลงทุนเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะให้สัมปทานแล้วรายงานกระทรวง
คมนาคมเพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในการทําสัญญา

กรมทางหลวงได้ดําเนินการจัดทําเอกสารข้อกําหนดข้อเสนอขอลงทุนและ
ประกาศเชิญชวนให้นิติบุคคลผู้สนใจยื่นข้อเสนอขอลงทุนโครงการก่อสร้างทางยกระดับเหนือ
คลองแสนแสบ คลองมหานาค และคลองตัน เมื่อครบกําหนดยื่นข้อเสนอขอลงทุนปรากฏว่ามีผู้
เสนอเพียงรายเดียว คือ บริษัทกรุงเทพระบบการคมนาคมและขนส่ง จํากัด

             
คณะกรรมการดําเนินการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอขอลงทุนของบริษัทกรุงเทพ
ระบบการคมนาคมและขนส่ง จํากัด และได้สรุปความเห็นในการพิจารณาเพื่อให้สัมปทานตาม
พระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน พุทธศักราช ๒๕๐๓ มีแนวทางพิจารณาได้ ๒ ประการ

คอ

ประการแรก เป็นกรณีที่รัฐบาลออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนที่สนใจมาลงทุน
ดังนั้น เมื่อเอกชนที่ได้รับการคัด เลือกให้เป็นผู้ได้รับสัมปทานจึงไม่จําเป็นต้องดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน พุทธศักราช ๒๕๕๑๓

ประการที่สอง ตามประกาศเชิญชวนของกรมทางหลวงเป็นการดําเนินกา
             รเพื่อ
คัดเลือกผู้ที่เหมา ะสมในการลงทุน เมื่อได้ผู้ลงทุนที่เหมาะสมแล้วจะต้องให้ผู้ลงทุนดํา เนินการยื่น
คําร้องขอรับสัมปทานตามพระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน พุทธศักราช ๒๕๐๓ ต่อไป

คณะกรรมการดําเนินการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาใน
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             ๒

ข้อกฎหมายภายหลัง สมควรดําเนินการตามความเห็นประการที่สอง

กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาข้อเสนอขอลงทุนของบริษัทกรุงเทพระบบการ
คมนาคมและขนส่ง จํากัด ทั้งคุณสมบัติและข้อเสนอแล้วมีความเห็นว่า น่าเชื่อว่าบริษัทกรุงเทพ
ระบบการคมนาคมและขนส่ง จํากัด สามารถดําเนินงานโครงการฯ ได้ จึงเสนอนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาสร้างทางยกระดับ เหนือคลองและพื้นที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐและที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพิจารณา
ดําเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

สํานักเลขาธิการคณะ
             รัฐมนตรีได้แจ้งตามหนังสือ ที่ นร ๐๒๐๒/๑๕๒๓๐ ลงวันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๓๓ ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๓ ว่าขณะนี้ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนเสนอรับสัมปทานสร้าง
ทางยกระดับเหนือคลองแสนแสบเสร็จแล้ว ปรากฏว่ามีผู้เสนอเพียงรายเดียว และกระทรวง
คมนาคมจะได้นําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสร้างถนนเหนือคลองในกรุงเทพมหานคร
พิจารณาต่อไป แต่ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องจากกรมทางหลวงมีความเห็นว่าบริษัทฯ ที่ได้รับ
สัมปทานก่อนจะดําเนินการก่อสร้างจะต้องประกาศ
             ให้ราษฎรในบริเวณก่อสร้างทราบก่อนว่าจะมี
ผู้ใดคัดค้านอย่างใด หรือไม่ ทั้งที่บริเวณก่อสร้างมิได้เป็นที่ดินของเอกชน กระทรวงคมนาคมจะ
ได้นําปัญหานี้หารือในข้อกฎหมายกับคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยด่วนต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีลง
มติรับทราบ กรมทางหลวงจึงส่งเรื่องมายังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาในข้อ

กฎหมายดังกล่าว

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ซ) ได้พิจารณา
ปัญหาดังกล่าวประกอบกับรับฟังคําชี้แจงจากผู้แทนกระทรวงคมนาคม (สํานักงานปลัดกระทรวง
กรมทางหลวง และกรมเจ้าท่า) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกร
             ณ์ (กรมชลประทาน) ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย (กรมที่ดิน) ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
(สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และผู้แทนคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการก่อสร้างทางยกระดับเหนือคลองแสนแสบ คลองมหานาค และคลองตัน แล้ว
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในการดําเนินงานโครงการสร้างทางยกระดับเหนือคลองแสนแสบ คลอง
มหานาค และคลองตัน กรมทางหลวงได้กําหนดข้อเสนอขอลงทุนและประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจ
ยื่นข้อเสนอขอลงทุน ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว คือ บริษัทกรุงเทพระบบการ
ค
             มนาคมและขนส่ง จํากัด กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอของบริษัทฯ แล้ว
เห็นว่า น่าเชื่อว่าบริษัทฯๆ สามารถดําเนินงานโครงการฯ นี้ได้และเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีใน
ฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อสร้างทางยกระดับฯ พิจารณาต่อไป ในการชี้แจง ผู้

ม

แทนฯ ยืนยันว่าโครงการสร้างทางยกระดับเหนือคลองแสนแสบ คลองมหานาค และคลองตัน ที่
จะให้ผู้รับสัมปทานดําเนินการนี่ ยังคงรักษาสภาพคลองไว้ตามเดิม ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้
และไม่กีดขวางทางขึ้นลงริมฝังคลอง เจ้าของที่ดินทีอยู่ริมฝังคลองยังใช้ทางขึ้นลงได้ตามปกต
             ิ อีก

ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องก็ไม่ขัดข้องและยินดีให้การสนับสนุน สําหรับเรื่องภาวะ
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             แวดล้อมและระบบนิเวศวิทยานั้นกรมทางหลวงจะต้องส่งข้อเสนอของบริษัทฯ ผู้ได้รับคัดเลือกให้
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ดังนั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจึงเห็นว่าการสร้างทางหลวงดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการใช้สอยคลองตามปกติของประชาชน

สําหรับปัญหาที่กรมทางหลวงหารือว่าบริษัทฯ ที่ได้รับสัมปทานก่อนจะ
ดําเนินการก่อสร้างจะต้องประกาศให้ราษฎรในบริเวณก่อสร้างทราบก่อนว่าจะมีผู้ใดคัดค้านอย่าง
ใด หรือไม่ ทั้งที่ บริเวณก่อสร้างมิได้เป็นที่ดินของเอกชนนั้น มาตรา ๒” แห่งพระราชบัญญัติทา
             ง
หลวงที่ได้รับสัมปทาน พุทธศักราช ๒๕๓๓ บัญญัติว่า ในเวลาที่ยื่นเรื่องราวขอรับสัมปทาน ผู้ยื่น
เรื่องราวต้องลงแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันว่าได้ยื่นเรื่องราวไว้และปิดประกาศแจ้งความอย่าง
เดียวกันตามแนวทางที่ขอสร้างทางหลวงนั้น กับให้มอบแผนผังการสร้าง แผนที่บอกเขตที่ดินโดย
ชัดเจนและแสดงความสําคัญ และสภาพแห่งการที่จะทําไว้ ณ ที่ว่าการฝ่ายปกครองในท้องที่นั้น ๆ
ซึ่งจะสร้างทาง การที่กฎหมายกําหนดให้ผู้ยื่นเรื่องราวขอรับสัมปทานกระทําการดังกล่าวข้างต้น
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสคัดค้าน และกฎหมายยังบัญญ
             ัติต่อไปว่า เมื่อรัฐมนตรีจะรายงาน
รัฐบาล” เพื่อพิจารณาผู้ได้รับสัมปทานให้ประมวลคําคัดค้านของผู้มีส่วนได้เสียพร้อมทั้งความเห็น
ของรัฐมนตรีในข้อคัดค้านนั้นไปด้วย จึงเห็นได้ว่ากฎหมายประสงค์ให้มีการประกาศให้ราษฎร
ทราบเพื่อทําคําคัดค้านได้ทันก่อนที่รัฐบาลให้สัมปทานแก่ผู้ใดไป และกฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ว่า
ที่ดินที่สร้างทางหลวงนั้นจะต้องเป็นที่ดินของรัฐหรือของเอกชน

โดยสรุปแล้ว คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๓) เห็นว่า
ปัญหาที่กรมทางหลวงหารือมานี้เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งแล้วว่าผู้ข
             อรับสัมปทานต้อง
ลงแจ้งความในหนังสือพิมพ์รายวันและปิดประกาศแจ้งความว่าได้ยื่นเรื่องราวขอรับสัมปทานตาม
แนวทางที่ขอสร้างทางหลวง ไม่ว่าที่ดินนั้นจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา

๑พระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน พุทธศักราช ๒๕๓๓
มาตรา ๒ ในเวลทาที่ยื่นเรื่องราวขอรับสัมปทานนั้น ผู้ยื่นเรื่องราวต้องลงแจ้งความใน
หนังสือพิมพ์รายวันว่าได้ยื่นเรื่องราวไว้ และปิดประกาศแจ้งความอย่างเดียวกันตามแนวทางที่ขอสร้างทางหลวง
นั้นด้วย กับให้มอบแผนผังการสร้าง แผนที่บอกเขตที่ดินโดยชัดเจนและแสดงวามสํา
             คัญและสภาพแห่งการที่จะ
ทําไว้ ณ ที่ว่าการฝ่ายปกครองในท้องที่นั้น ๆ ซึ่งจะสร้างทาง
ภายในกําหนดเวลาสามเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้มอบหมายแผนผังการสร้าง แผนที่และสรรพ
หนังสือไว้ต่อพนักงานฝ่ายปกครองดังกล่าวนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจะขอตรวจและคัดสําเนาหนังสือสําคัญเหล่านั้น
และทําเรื่องราวขัดข้องยื่นต่อกรมทางได้
ให้กรมทางสืบสวนตรวจรายการสร้างที่ส่งมาพร้อมกับเรื่องราวนั้นตามแต่จะเห็นสมดวร
และพิเคราะห์ข้อขัดข้องที่มีผู้ยื่นขึ้นมานั้นด้วย
๒ พระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน พุทธศักราช ๒๕๓๓
มาตรา ให้เสนาบดีกร
             ะทรวงพาณิชย์และคมนาคมรายงานความเห็นในเรื่องราวขอรับ
สัมปทาน และถ้ามีผู้ยื่นดําขัดข้องก็ให้รายงานความเห็นในข้อขัดข้องนั้นด้วย
เมื่อเสนอเรื่องราวขอรับสัมปทานนั้นขึ้นไปยังรัฐบาล ให้เสนอรายงานความเห็นที่กล่าวแล้ว

ey dated Bo
เบทงค่าขดของทมผูยนนนดวย
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             ๕

๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงทีได้รับสัมปทาน พุทธศักราช ๒๕๕๓ ดังนัน จึงต้องปฏิบัติตาม

บทบัญญัติดังกล่าว

(ลงชือ) Jann รัตนวิจิตร
(นายวัฒนา รัตนวิจิตร)
รองเลขาธิการ ฯ

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤศจิกายน ๒๕๓๓
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